

ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไวรัส มนุษย์ไวรัสพาพิลโลมา (HPV)

กรมอนามัย (DH) ได้เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (HPV) สำหรับเด็กหญิงระดับประถมศึกษาที่มีสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กฮ่องกง (HKCIP) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2019/2020 การให้ยาในครั้งแรกจะให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนของพวกเขา และตามตารางการฉีดวัคซีนที่แนะนำ พวกเขาจะได้รับยาในครั้งที่สองหลังจากเลื่อนขึ้นไปยังระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาถัดไป นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่โรงเรียนของตนและเด็กหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไม่ได้เรียนอยู่ในฮ่องกงสามารถรับวัคซีนได้ที่สำนักงานย่อยของทีมภูมิคุ้มกันของโรงเรียน (SIT) โดยการนัดหมาย การจัดเรียงจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ทำงานร่วมกันโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (SCVDP) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโรคเอดส์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (SCAS) ภายใต้ CHP เพื่อรวมวัคซีน HPV เข้ากับ HKCIP

HPV คืออะไร?

HPV เป็นชื่อของกลุ่มไวรัสที่ประกอบด้วยจีโนมไทป์มากกว่า 150 ชนิด ไวรัสประมาณ 40 ชนิดเหล่านี้ติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะเพศ HPV บางประเภทสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเกิดมะเร็งและมะเร็งของปากมดลูก ช่องคลอด ปากช่องคลอด และทวารหนัก

วัคซีน HPV คืออะไร?

วัคซีน HPV เป็นวัคซีนป้องกันโรคเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกรวมทั้งมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HPV ในฮ่องกง HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 คิดเป็นประมาณ 90% ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก จีโนมไทป์ทั้งเจ็ดข้างต้นรวมอยู่ในวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

จะรับการฉีดวัคซีน HPV ได้อย่างไร?

ทีมฉีดวัคซีนของโรงเรียน (SIT) ของ DH เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อจัดหาวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ เข็มแรกให้กับนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และเข็มที่สองให้กับเด็กผู้หญิงเมื่อพวกเขาไปถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPV และแบบฟอร์มให้ความยินยอมสำหรับวัคซีน หากโรงเรียนของคุณไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมการฉีดวัคซีน HPV ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถติดต่อ SIT ในเวลาทำการได้ที่ 2615 8585 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กหญิงระดับประถมศึกษาที่มีสิทธิ์ที่ไม่ได้ศึกษาในฮ่องกงสามารถรับวัคซีน HPV ได้ที่สำนักงานย่อยของ SIT โดยการนัดหมาย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของพวกเขา นักเรียนเหล่านี้จะต้องจัดเตรียมเอกสารประจำตัวที่เหมาะสม (เช่น สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจดหมายที่ออกโดยโรงเรียนของพวกเขา เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ห้าหรือหก (หรือเกรดเทียบเท่า)

ในโรงเรียนนอกห้องเรียน หากต้องการนัดหมายหรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SIT
ในเวลาทำการที่หมายเลข 2615 8585

หรือผู้ปกครองอาจจัดให้มีการฉีดวัคซีน HPV สำหรับบุตรหลานของพวกเขาที่แพทย์เอกชน

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของวัคซีน HPV มีอะไรบ้าง?

วัคซีน HPV โดยทั่วไปมีความปลอดภัย

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปฏิกิริยารุนแรงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน HPV

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคล้ายกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนอื่นๆ เช่น:

- (1) ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและสั้น เช่น อาการปวดหัว เวียนศีรษะ คลื่นไส้ และอ่อนเพลีย
- (2) ปวด เจ็บ แดง หรือบวมที่บริเวณที่ฉีด
- (3) ไข้

มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัคซีน HPV หรือไม่?

วัคซีน HPV ถูกนำมาใช้ทั่วโลกเป็นเวลาหลายปีแล้ว

หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีน HPV อย่างกว้างขวาง

องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขในต่างประเทศได้สรุปว่าวัคซีน HPV

มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีน HPV

จะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

เหตุใดจึงให้วัคซีน HPV แก่แต่อายุน้อย

การได้รับวัคซีนจะกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่?

วัคซีน HPV ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยสัมผัสกับการติดเชื้อ HPV

ดังนั้นจึงแนะนำสำหรับสาวๆ วัยที่เหมาะสมก่อนการเริ่มมีเพศสัมพันธ์

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีน HPV

ไม่ได้ทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย